



ที่ บร ๐๐๑๔/๑๓๓๓/๒๕

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขาคระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี
เรียน นายอำเภอกระสัง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๑๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒.รายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี	จำนวน	๑	ชุด

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น และกำหนดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นประจำเช่นทุกปีที่ผ่านมา และกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจกข้าราชการผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รายงานตัวในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการแต่งกาย ชุดข้าราชการสีทึบคอพับแขนยาว และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสีขาว
 ๒. อนุญาตให้ข้าราชการรายดังกล่าว เดินทางมาร่วมพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ แหวนเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๖๖ ๖๕๑๒ (มท) ๓๗๑๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_buriram@cdd.mail.go.th



รายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๔๗	นางสุวรรณมา พลเพชร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
๔๘	นายหาญ ศรีหาวงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
๔๙	นายกิตติภูมิ พลบุตร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๕๐	นางบุญชนก ทองมาก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๕๑	นางอังคณา คูปติศิริรัตน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๕๒	นางอาภาพิมล บุญคำมูล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๕๓	นางสาวจรรยา คงคูก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๔	นางสาวจวิธา เคาร์คณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๕	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นवलลอ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๖	นางสาวสุดิมา ธรรมโยติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๗	นายวิวัฒน์วัฒนา คชินทร์โรจน์	พนักงานพิมพ์ระดับ สต	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๘	นางโสภี อภิจาร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๕๙	นายอริรุทธ์ มีขื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๖๐	นางชนันฎา เกิดปาน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๖๑	นางกิตติภรณ์ สุขแจ่ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๖๒	นายวีระศักดิ์ พลม่วง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๖๓	นายอุดมศักดิ์ ปานศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนทบุรี
๖๔	นางสาวจุฬารัตน์ ศรีประสม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๖๕	นางฐานิตา ยศอาจ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๖๖	นายสุริยา อินทรศักดิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๖๗	นายคอกดิน ค้อมทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
๖๘	นายชัชฎุภกิจ เอ็นยอด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
๖๙	นางวิมลนันท์ จันทร์หอม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
๗๐	นายสงกรานต์ มิงาม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
๗๑	นางสาวเกวลิณ โมรา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗๒	นางเพียงแข สุริยะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗๓	นางลัดดาวัลย์ คชรินทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
๗๔	นางยุพา สุวรรณแพทย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
๗๕	นางสาวมณิษา รุจีประสาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
๗๖	นางฉัตรมณี สัมถุน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๗	นางปทุมมา แสงอาวุธ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๘	นางรศนา จันทร์ทาโต	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๙	นางปติมาพร ตันเต็ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๘๐	นายวรวิทย์ บินสุวรรณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๘๑	นางส.พรชนก แสงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
๘๒	นางสาวเกวลิณ คงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๘๓	นางกฤษณัตติยา ชูแสง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๘๔	นายเฉลิม ทับชุม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๘๕	นางรัชนิย์ ชูเชื้อ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๘๖	นางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๘๗	นางสาวกาญจนา แก้วเกษ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
๘๘	นายณฤชา แก้วกะโตะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
๘๙	นางสาวธิดิมา เกตุโต	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
๙๐	นางเพ็ญขวัญ จินตานุรักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
๙๑	นางศิริพร แซ่มขื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
๙๒	นางปิยะนุช มนต์ยลิ่ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
๙๓	นางสาวสมใจ ทองจริง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประเภทพัฒนาการอำเภอ ประเภทวิชาการ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ประเภทสนับสนุน ประเภทชื่อเสียงสุจริต ประเภทลูกจ้างประจำ และประเภทพนักงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด นั้น

บัดนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมจำนวน ๗ ประเภท ๘ คน จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แยกตามประเภท ดังนี้

๑. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่

นางรัชณี สาระวิถี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

๒. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่

นายทวี ศรีชาติ

พัฒนาการอำเภอสตึก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก

๓. ประเภทวิชาการ ได้แก่

นางสุวรรณ สุกตะกั่ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๔. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่

๑) นางสาวนันทนา ปลื้มใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

๒) นายติรณ คีลาลาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง

๕. ประเภทสนับสนุน ได้แก่

นางสาวกรรณิการ์ ปาประโคน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

๖. ประเภทชื่อสัตย์สุจริต ได้แก่

นางสุชญา คำสิงหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

๗. ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่

นายพัฒนพิสุทธิ์ วงเวียน

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

สำหรับประเภทบริหาร และประเภทลูกจ้างประจำ ไม่มีผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๐๘

(นายไชยวัฒน์ จุนทะหงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์